

เป้าหมายงานป้องกัน				
1. กลุ่มเป้าหมายสามารถประเมินความเสี่ยงของตัวเอง 2. กลุ่มเป้าหมายมีทางเลือกในการป้องกันที่เหมาะสมต่อตัวเองและเข้าถึงทางเลือกในการป้องกันที่หลากหลาย 3. กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการด้านเอดส์และการบำบัดสารเสพติดที่มีมาตรฐาน				
วัตถุประสงค์เฉพาะ	กิจกรรม	เนื้อหา	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัด
1. ผู้ใช้สารเสพติดที่ทำงานด้วยสามารถประเมินตัวเองได้ว่ามีความเสี่ยงระดับไหน และมีอุปกรณ์ป้องกันตัวเอง 2. มีแกนนำที่เป็นตัวเชื่อมในการสื่อสารและช่วยเหลือในกรณีที่ต้องได้รับความช่วยเหลือ 3. มีระบบการติดตามดูแลส่งต่อเข้าสู่ระบบบริการ 4. ผู้ใช้สารเสพติดสามารถเข้าถึงระบบบริการด้านเอดส์และการบำบัดยาเสพติดได้จริง	การทำงานกับผู้ใช้สารเสพติด 1. การจัดอบรม 2. กลุ่มพูดคุยกิจกรรมกลุ่มเดือนละครั้ง 3. การค้นหาแกนนำผู้ใช้ยาเสพติดเพื่อสนับสนุนให้เป็นแกนในการสื่อสารให้การปรึกษาแก่เพื่อน 4. การจัดกิจกรรมศูนย์บริการที่เป็นมิตร (DIC) 5. ??? 6. ???	1. <u>การสื่อสารเรื่องเอดส์</u> • เพศสภาพ / สรีระ / อนามัยเจริญพันธุ์ • ความเท่าเทียม / ความรับผิดชอบ การเคารพความหลากหลายทางเพศ • ลดความรุนแรงทางเพศ • การตั้งครรภ์ • โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ • สารเสพติด/ความเข้าใจต่อผู้ใช้สารเสพติด / ประวัติการใช้ยา • สิทธิพื้นฐาน / สิทธิในการรับบริการสุขภาพ 2. <u>ข้อมูลการรักษาพื้นฐาน</u> 3. <u>ความเข้าใจเรื่องการลดการตีตรา</u>	1. มีอุปกรณ์/วิธีการป้องกันที่หลากหลาย และผู้ใช้สารเสพติดสามารถเข้าถึงได้ 2. มีการให้บริการแก่ผู้ใช้สารเสพติดตามแนวทางการรักษาเอดส์และการลดอันตรายจากการใช้ยาของประเทศ 3. ผู้ใช้สารเสพติดได้รับการตรวจคัดกรองเอชไอวีอย่างสมัครใจ 4. ??? 5. ??? 6. ???	1. ผู้ใช้สารเสพติดที่เป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้รับการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวีอย่างน้อย ...% ของจำนวนสมาชิกในกลุ่ม 2. ผู้ใช้สารเสพติดได้รับการลดอันตรายจากการใช้ยาตามแนวทางประเทศอย่างน้อย% ของจำนวนสมาชิกในกลุ่ม 3. ผู้ใช้สารเสพติดได้รับอุปกรณ์ป้องกันหรือวิธีการป้องกันเอดส์ที่หลากหลาย (เข็มสะอาด ถุงยางอนามัย ถุง

	<p>การทำงานกับผู้ให้บริการ</p> <p>1. เวทีวิชาการเพื่อเติมองค์ความรู้ด้าน เอ็ดส์ ยาเสพติด และการบำบัด รวมทั้งการสร้างความเข้าใจเรื่อง สิทธิร่วมกัน</p> <p>2. การพัฒนาระบบการดูแลรักษาใน สถานพยาบาลให้ครอบคลุมเรื่อง เอ็ดส์และการบำบัดยาเสพติดที่เป็น มาตรฐาน</p> <p>3. ???</p> <p>4. ???</p>	<p>และเลือกปฏิบัติ</p> <p>4. ข้อมูลเรื่องการป้องกันรอบด้าน</p> <ul style="list-style-type: none"> • ถูยงอนน้ามัย/ถูยงอนน้ามัยสตรี • เข้มสะอาด • การค้ดกรอง /ร้กษา โรคค้ดต่อทาง เพศส้มพันธ์ • PrEP/PEP • การขลบบน้งห้มปลายอ้วยวะเพศชาย • วัคซ้เนเอชไอวี • ไมโครบ้ไซค์ • การให้ค้บปร้กษาก่อนและหล้งการ ตรวจเลื้อด <p>1. ความเข้าใจเรื่องเอ็ดส์และการลด อันตรายจากการใช้สารเสพติด</p> <p>2. ความเข้าใจเรื่องแนวทางการรักษา สิทธิประโยชน์ในระบบการรักษาของ ประเทศ</p> <p>3. ???</p> <p>4. ???</p>		<p>อนน้ามัยสตรี ยาคุมกำเนด ฯลฯ)</p>
--	--	---	--	--